



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง นโยบายการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา
ปีการศึกษา 2563 - 2567

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้ โดยจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มศักยภาพ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายยกระดับมาตรฐานความสามารถด้านดิจิทัลในทุกหลักสูตร เพื่อเพิ่มความสามารถด้านดิจิทัลให้ผู้เรียนมีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหา การสื่อสาร ตลอดจนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อรู้เท่าทันการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ออกประกาศเรื่อง นโยบายการยกระดับความสามารถด้านดิจิทัลในสถาบันอุดมศึกษา และเป็นไปตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมถึงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ) โดยให้สถาบันอุดมศึกษากำหนดนโยบายและเป้าหมายการยกระดับความสามารถด้านดิจิทัลในทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทางวิชาการ วิชาชีพ และทักษะด้านดิจิทัลในระดับที่ใช้งานได้ รวมทั้งจัดทำแผนเพื่อดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่มีตัวชี้วัดและมีการประเมินผลที่ชัดเจน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว จึงได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดการศึกษาพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 63 (1-2563) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 เพื่อเป็นการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

1. ให้มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะและหลักสูตรสาขาวิชารับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล ดำเนินการปรับพื้นฐานด้านดิจิทัลของผู้ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับระดับความสามารถทางดิจิทัลแต่ละราย โดยนักศึกษาที่มีคะแนนทดสอบทักษะด้านดิจิทัลต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ควรเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อเตรียมความพร้อมการยกระดับความสามารถด้านดิจิทัลที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2. ให้มหาวิทยาลัยจัดการทดสอบความรู้ด้านดิจิทัลของนักศึกษาทุกคน ทุกหลักสูตร ทุกระดับ การศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป การทดสอบความรู้ด้านดิจิทัลให้

เป็นไปตามแบบทดสอบมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงผลกับ The Internet and Computing Core Certificate (IC3) หรือมาตรฐานอื่น ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อให้ทราบระดับความสามารถของนักศึกษาแต่ละคน

3. ให้มหาวิทยาลัยร่วมกับทุกคณะวิชา/หลักสูตรสาขาวิชาพิจารณาดำเนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชา ดังนี้

3.1 จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถทักษะด้านดิจิทัล

3.2 จัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษาภายใต้กรอบนโยบายข้างต้น โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด และวิธีการประเมินผลที่ชัดเจน เสนอต่อคณะกรรมการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

3.3 จัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินการต่อคณะกรรมการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยทุกรอบปีการศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม